



## BCG Model จังหวัดปทุมธานี

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ขับเคลื่อน **BCG Model** ด้านการเกษตรระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต และทำการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับการผลิตจากผลิตมากแต่รายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าพรีเมียมที่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้เพิ่มให้กับชุมชน โดยจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาคัดเลือก **"กล้วยหอมทองปทุม"** ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูง รายได้สูง มีคุณภาพและปริมาณโอกาสในการพัฒนาตลอด Value Chain และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด

### ผตร.ภษ. เขตตรวจราชการที่ 2 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

24 ส.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี รอบ 2 ณ ห้องประชุมรังสิตประยูรศักดิ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการการขับเคลื่อนงานตามรายชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัตน์ (กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง) (นายบุญกุล นามปราศรัย) หมู่ที่ 2 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมให้ข้อมูล



### ผลการดำเนินงาน BCG

#### กล้วยหอมทองปทุม @ปทุมธานี

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตกล้วยต้นเดี่ยวโดยใช้ฮอร์โมน (ลดต้นทุน) เป้าหมาย 500 ราย
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตราจรวงแหล่งผลิต GAP กล้วยหอม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัตน์) จำนวน 10 แปลง
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะทำงานฯ ตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพกล้วยหอมปทุม เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กล้วยหอมทองปทุม 79 ราย